

## Instructions for Labotect Embryo Transfer Catheter

No. 13365, 13366, 13369, 14690

CE 0123



**Chỉ định sử dụng:** Ống thông chuyển phôi được sử dụng để chuyển phôi qua ngã âm đạo vào tử cung trong các thủ tục IVF.

**Chống chỉ định:** Không dùng cho bệnh nhân trong các trường hợp sau: cổ tử cung không lọt qua được, có thai, vùng chậu cấp tính bệnh viêm nhiễm, tử cung gấp bất thường, chít hẹp cổ tử cung hoặc các hạn chế khác có thể ngăn cản sử dụng thiết bị này.

**Cảnh báo:** Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt. Chất lỏng trong cơ thể có thể là nguồn lây nhiễm. Sử dụng thiết bị được giới hạn cho những ứng dụng được mô tả trong bài báo này. Các đạo luật và quy định pháp luật của địa phương phải được theo dõi khi sử dụng thiết bị này. Chỉ sử dụng nếu gói hàng khô, sạch và không bị hư hại. Đây là một sản phẩm vô trùng cho sử dụng một lần. Không khử trùng lại, nguy cơ lây nhiễm chéo. Không sử dụng sau khi hết hạn sử dụng. Thùng tử cung vách có thể bị tắc nếu tử cung không được âm thanh đúng cách. Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế việc bán thiết bị này bởi hoặc trên lệnh của thầy thuốc.

**Sự cố:** Nhà sản xuất phải được thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào về chức năng hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra.

**Đảm bảo:** LABOTECT đảm bảo an toàn sinh học theo ISO 10993, vô trùng và hoạt động đặt hàng đến hạn sử dụng nếu ống thông đã được bảo quản đúng cách.

Tính vô trùng trong thời hạn sử dụng chỉ được đảm bảo nếu bao bì của ống thông không bị hư hại.

**Mô tả mô hình:** Bộ catheter vô trùng bao gồm một catheter dẫn hướng được làm trước với bề mặt hình cầu và một ống thông chuyển dễ uốn với một trục được gia cố bằng kim loại. Cả hai phần đều có dấu cm để kiểm soát độ sâu của thâm nhập. Độ sâu và hướng thâm nhập có thể được đặt tại ống thông dẫn hướng bằng cách sử dụng vòng trượt. Các kết thúc hình cầu cung cấp sự thâm nhập atraumatic. Ống thông mang một khóa Luer để kết nối ống tiêm 1 ml.

Kiểm tra nội độc tố và lô phôi chuột.



## Sử dụng thiết bị:

1. Sử dụng trong môi trường vô trùng. Kiểm soát việc đóng gói: Bạn không được sử dụng ống thông nếu bao bì là bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu ẩm ướt.
2. Chuẩn bị âm đạo và cổ tử cung để chuyển vào tử cung.
3. Sử dụng điểm đánh dấu hướng để thiết lập độ sâu và hướng thâm nhập trước khi đặt ống thông. Chỉ giới thiệu hướng dẫn ống thông vào cổ tử cung và tiến nhẹ nhàng qua ống cổ tử cung. Dừng lại nếu cổ tử cung không thể vượt qua.
4. Đưa catheter chuyên tải đã được nạp vào catheter dẫn hướng và từ từ đưa nó về phía trước để chuyển vị trí của các phôi. Dừng chạm vào quỹ!
5. Đẩy phôi với lượng môi trường cấy truyền nhỏ nhất và từ từ rút cả hai ống thông ra trong một phần.
6. Bây giờ thiết bị có thể gây nhiễm trùng do tiếp xúc với dịch cơ thể. Vứt bỏ đúng cách.

CE 0123

